



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๒๐๔

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์  
และมาตรการป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยประจำวันวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔ ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๘,๔๑๗ ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑๕,๙๕๓ ราย การค้นหาเชิงรุก ๒,๓๐๘ ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง ๑๔๖ ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๑๐ ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม ๑,๑๐๒,๓๖๘ ราย หายป่วยเพิ่ม ๒๑,๑๘๖ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๑๘๙,๒๖๘ ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก ๕,๑๘๙ ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ ๑,๐๙๖ ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๒๙๗ ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม ๑๐,๐๘๕ ราย จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ กรุงเทพฯ ๔,๑๓๙ ราย ผู้เสียชีวิต ๒๙๗ ราย ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปถึง ๒๐๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๙ ส่วนผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยกว่า ๖๐ ปี แบ่งเป็น มีโรคเรื้อรัง ๖๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง ๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘ และหญิงตั้งครรภ์ ในกรุงเทพฯ ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๓

- ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.พ.- ๒๔ ส.ค.๖๔ มียอดฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม ๒๘,๑๙๗,๖๕๙ โดส แยกเป็น เข็มที่ ๑ จำนวน ๒๑,๒๓๑,๔๘๘ ราย และเข็มที่ ๒ จำนวน ๖,๔๐๕,๕๗๑ ราย เข็มที่ ๓ จำนวน ๕๖๐,๖๒๔ ราย ทั้งนี้ ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ยังรับวัคซีนต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะฉีดให้ได้ ๕๐๐,๐๐๐ คน โดยพบหญิงตั้งครรภ์รับวัคซีนเข็มที่ ๑ เพียง ๒๗,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ เข็มที่ ๒ จำนวน ๒,๐๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ เท่านั้น

- ที่ประชุม ศบค. ได้หารือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป ที่พบการเสียชีวิตจากข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ป่วยและเสียชีวิตจากโควิด-19 ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๑๑ ส.ค.๖๔ พบผู้ติดเชื้อ ๑๘๕ ราย เสียชีวิต ๒๙ ราย ค่ากลางอายุผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ ๓๓ ปี หญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุครรภ์ ๒๙-๔๒ สัปดาห์ สูงถึงร้อยละ ๕๕ รองลงมาอายุครรภ์ ๑๔-๒๘ สัปดาห์ เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ ๔๑ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นห่วงเรื่องดังกล่าว และได้ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่รวบรวมระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ - ๑๓ ส.ค.๖๔ เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ ๑.๘๕ สูงเป็น ๒.๕ เท่าของคนทั่วไป การเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจล้มเหลว เนื่องจากสรีระของหญิงตั้งครรภ์ที่มดลูกขยายขึ้นพร้อมน้ำคร่ำในมดลูกที่มากขึ้น ดันปอดให้ขยายตัวลำบากและส่งผลต่อการหายใจ นอกจากนี้ ยังพบอัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกร้อยละ ๑๑.๘ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ มีหนังสือไปทุกจังหวัดให้เร่งค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เกิน ๑๒ สัปดาห์ให้มาฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกจากจะปลอดภัยเนื่องจากเด็กมีอวัยวะครบสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการส่งต่อภูมิคุ้มกันให้ทารกในครรภ์ด้วย

๑.๒ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า เชื้อโควิด-19 สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านละอองน้ำมูก น้ำลาย ขณะไอ หรือจาม แต่หากทุกคนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันจะลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทั้งตนเองและผู้อื่นได้ จากผลสำรวจของอนามัยโพล ประเด็น "พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนตามหลัก D-M-H-T-T-A และการสังเกตเห็นคนในชุมชนละแวกที่พักสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน" ระหว่างวันที่ ๑๙ ก.ค.-๒๐ ส.ค.๖๔ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๖,๐๘๗ คน พบพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ประชาชนปฏิบัติได้มากที่สุดคือ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในสาธารณะร้อยละ ๙๘.๑ รองลงมาคือ ล้างมือเป็นประจำร้อยละ ๙๔.๓ รักษาระยะห่างร้อยละ ๙๑.๗ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ ๘๑ และ สแกนไทยชนะ ร้อยละ ๖๔.๔ ตามลำดับ แต่ผลโพลในประเด็นการสังเกตเห็นคนในชุมชนละแวกที่พักสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน สะท้อนให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่า ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด พบเห็นผู้คนสวมหน้ากากและสวมหน้ากากต้องร้อยละ ๗๓.๒ สวมหน้ากากกันน้อยและสวมไม่ถูกต้อง ร้อยละ ๒๖.๘

๑.๓ นพ.เจเวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.พ. - ๒๔ ส.ค.๖๔ มียอดสะสม ๒๘,๑๙๗,๖๕๙ โดส แยกเป็นเข็มที่ ๑ จำนวน ๒๑,๒๓๑,๔๙๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕ ส่วนคนที่ได้รับครบ ๒ เข็ม ๖,๔๐๕,๕๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๙ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรต่าง ๆ สำหรับคนไทย แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้มีกลุ่มโรคเรื้อรัง ๗ โรค หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป มี ๒ สูตร คือ สูตรที่ ๑ ซิโนแวค เข็มที่ ๑ และแอสตราเซนเนกา เข็มที่ ๒ ห่างกัน ๓ สัปดาห์เป็นสูตรหลัก ยกเว้นบางกรณีที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่จะได้แอสตราเซนเนกา ๒ เข็ม หรือได้รับเข็มที่ ๑ เป็นแอสตราเซนเนกา อยู่แล้ว ก็จะเป็นสูตรที่ ๒ วัคซีนแอสตราเซนเนกา ๒ เข็ม ห่างกัน ๑๒ สัปดาห์ สำหรับกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ ๑๒ - ๑๘ ปีที่มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ๒ เข็ม ห่างกัน ๓ สัปดาห์

- สำหรับบุคลากรแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (๑) ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ ๒ เข็ม ให้วัคซีนไฟเซอร์ หรือแอสตราเซนเนกา กระตุ้น ๑ เข็ม (๒) ผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค ซิโนฟาร์ม หรือแอสตราเซนเนกา ๑ เข็ม ให้วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๒ โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ ๑ เป็นหลัก (๓) วัคซีนซิโนแวคเข็มแรก และตามด้วยแอสตราเซนเนกา เข็มที่ ๒ ห่างกัน ๓ สัปดาห์ (สูตรไขว้) (๔) วัคซีนไฟเซอร์ ๒ เข็ม ห่างกัน ๓ สัปดาห์ และ (๕) วัคซีนแอสตราเซนเนกา ๒ เข็ม ห่างกัน ๑๒ สัปดาห์

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า การติดเชื้อในต่างจังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีทิศทางค่อนข้างทรงตัว แต่ต่างจังหวัดยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดสูง เนื่องจากการเดินทางข้ามพื้นที่จากพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด เพื่อกลับภูมิลำเนา ทำให้เพิ่มปริมาณการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตในแต่ละจังหวัด จึงขอให้ทุกจังหวัดใช้มาตรการติดตาม คัดกรอง และให้ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงกักตัว เน้นย้ำหลักการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยให้พึงตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นผู้ติดเชื้อ และนำเชื้อมาแพร่ให้ได้ แต่ขออย่ามีอคติและให้เพิ่มความระมัดระวังตนเอง

๒.๒ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและสวมให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ โดยต้องสวมให้ปิดจมูก ปาก คาง และกระชับกับใบหน้า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นวงกว้าง จึงต้องยกระดับการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน และเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ วัตถุประสงค์ก่อนเข้าสถานที่เสี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด เมื่อกลับเข้าบ้านให้รีบทำความสะอาดร่างกายทันที นอกจากนี้ ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายในบ้าน หรือขณะทำกิจกรรมใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะช่วงการรับชมโทรทัศน์ร่วมกัน พูดคุยกัน หรืออยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน รวมทั้งเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง

๒.๓ นพ.กุลธนิต วรรณรัตน์ ผอ.สำนักวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สธ. กล่าวว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีสารสำคัญ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ ที่สามารถต้านการอักเสบ กระตุ้นภูมิคุ้มกันและสามารถต้านไวรัสได้ อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาฟ้าทะลายโจร หากบริโภคไม่ถูกหลัก อาจส่งผลให้กระทบต่อร่างกายได้ โดยมีข้อห้ามสำคัญ คือ ผู้ที่เคยรับประทานยาฟ้าทะลายโจรแล้วเกิดอาการแพ้หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่ให้นมบุตรต้องห้ามใช้อย่างเด็ดขาด ส่วนกลุ่มที่ต้องระวังการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างใกล้ชิด คือ ผู้ที่มีโรคประจำตัวและได้รับยาในกลุ่ม ๗ โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน เนื่องจากยาที่รับประทานอยู่อาจต้านฤทธิ์กันได้ ดังนั้น การใช้ฟ้าทะลายโจรจึงต้องปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิด

### **๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์** มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.today.line.me](http://www.today.line.me) เห็นว่า หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเปราะบางที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโรงพยาบาลทุกแห่งของรัฐเพิ่มช่องทางให้บริการวัคซีนโควิด-19 สำหรับหญิงตั้งครรภ์เป็นการเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์และป้องกันความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอรับบริการฉีดวัคซีน

### **๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์** มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- **สำนักงานอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์** ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของตนเองและบุตรในครรภ์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการรณรงค์เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตลอดจนมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลาทั้งขณะออกนอกบ้านและระหว่างทำกิจกรรมใกล้ชิดร่วมกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคล และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

### **๕. ที่มาของข้อมูล**

๕.๑ **หนังสือพิมพ์** : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๕.๒ **สื่อออนไลน์** : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.banmuang.co.th](http://www.banmuang.co.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.maticchon.co.th](http://www.maticchon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.mgronline.com](http://www.mgronline.com), [www.mcot.net](http://www.mcot.net), [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.tnngthailand.com](http://www.tnngthailand.com), [www.js๑๐๐.com](http://www.js๑๐๐.com), [www.innnews.co.th](http://www.innnews.co.th), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)